

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ (21ม.ค.60)	ในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคต -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. และผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สธ. ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ภายในกระทรวงสาธารณสุข โดยนิมนต์พระสงฆ์รับบิณฑบาตและถวายภัตตาหารเพล พร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล จำนวน 100 รูป โดย 90 รูปเป็นพระสงฆ์บุคลากรสาธารณสุขที่บรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
เว็บไซต์โพสทูเดย์ มติชน (22 ม.ค. 60)	น้ำท่วมภาคใต้ -เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ เพื่อจัดทำบัตรอวยพร ปี 2560 นำรายได้จากการจำหน่าย ถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยได้ทรงวาดภาพและทรงเขียนคำอวยพร และหลักปรัชญาในการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความสุข จำนวน 4 ภาพ 4 แบบ ผู้สนใจสามารถโดยเสด็จพระราชกุศลได้ทั้งชุด 4 ภาพในราคา 90 บาท โดยจะวางจำหน่ายที่ร้านไกลเด้น เพลซ, ร้านค้าสวัสดิการข้าราชการในพระองค์ 904 ร้านจักรยานสุขสำราญ ถนนสุขุขทัย และร้านนายอินทร์ทุกสาขา
มติชน โพสต์ทูเดย์ New)108 (23 ม.ค.60)	-เสนอข่าว ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) ประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม บริเวณ จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส ระหว่างวันที่ 22-25 ม.ค.นี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวโปรดระมัดระวัง ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วม 7 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง ยะลา สงขลา ปัตตานี และ นราธิวาส ยังวิกฤต รวม 38 อำเภอ 205 ตำบล 1,159 หมู่บ้าน โดยเฉพาะที่ จ.ปัตตานี มวลน้ำจำนวนมากที่ไหลมาจาก จ.ยะลา ลงสู่แม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรี ได้เอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ริมแม่น้ำทั้งสองสาย พื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร บางพื้นที่เกือบ 2 เมตร ประชาชนต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นบนที่สูง ส่วน จ.พัทลุง น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวังเลน ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม ระดับน้ำได้ล้นสปิลเวย์ท่วมบ้านเรือนประชาชนใน อ.ควนขนุน กว่า 200 ครอบครัวยุ
มติชนออนไลน์ (21ม.ค.60)	-เสนอข่าว ผู้ว่าฯ ปัตตานี แจกชุดชุดกันน้ำให้พ่อพวยพจนทรัพย์สินหนีมวนน้ำเหนือขนาดใหญ่ที่ไหลสมทบน้ำฝนตกหนักทั้งคืน ขณะที่ทหารระดมกำลังเข้าช่วยขนย้ายทั้งคืนและยังคงวิกฤติ -จ.นราธิวาส จับตาพื้นที่ติดเชิงเขาเสี่ยงน้ำป่าหลาก ดินสไลด์ พื้นที่ลุ่มน้ำบางนรา และลุ่มน้ำสุโหงโกลก เพราะกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าฝนจะตกต่อเนื่องไปถึงวันที่ 25 ม.ค. ทางกรมสั่งทุกหน่วยงานรับมืออุทกภัยที่เกิดขึ้นแล้ว การดำเนินงาน ของ สธ.
เว็บไซต์โพสทูเดย์ (21ม.ค.60)	-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า กำชับให้โรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมที่ตั้งอยู่ในที่ลุ่มและริมแม่น้ำในภาคใต้ รับมือกับภาวะฝนตกหนัก ระหว่างวันที่ 20-22 ม.ค.60 หากโรงพยาบาลใดประสบภัยน้ำท่วมกระทบต่อการจัดบริการผู้ป่วย หรือเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ประชาชนเข้ารับบริการยากลำบาก ให้รายงานส่วนกลางทันที ที่เบอร์ 02-5901771 , 092-2511771 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจะได้ส่งทีมแพทย์พยาบาลสนาม พร้อมยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ที่สำรองไว้กว่า 70 ทีม เข้าสนับสนุนในพื้นที่ทันที นอกจากนี้ กำชับให้โรงพยาบาลทุกแห่งเร่งสำรวจกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด และพิจารณาจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกไปดูแลถึงบ้านให้ได้รับการรักษาต่อเนื่อง เพราะจากการสำรวจความคิดเห็น สิ่งที่ประชาชนกังวลมากในช่วงน้ำท่วมคือ การขาดยารักษาโรค
มติชน (22 ม.ค. 60)	-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ช่วงที่ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลัน อันตรายที่พบบ่อยคืออุบัติเหตุ ลื่นล้ม จมน้ำ ไฟฟ้าดูด โดยช่วงน้ำท่วมภาคใต้ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม พบผู้เสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำ ตกเรือหาปลา ลื่นล้มน้ำพัด เสียชีวิตมากถึง 39 ราย ขอให้ประชาชนระมัดระวังดูแลบุตรหลานอย่าลงเล่นน้ำ หลีกเลี่ยงลุยน้ำที่ไหลเชี่ยว ดึงออกหาปลา และได้กำชับให้โรงพยาบาลในพื้นที่ทุกแห่งวางแผนการจัดบริการประชาชน ล่าสุดมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 148 ทีม นำยา เวชภัณฑ์ออกให้บริการในชุมชน ศูนย์พักพิง รวมทั้งเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐ (22 ม.ค. 60)</p> <p>สยามรัฐ (22 ม.ค. 60)</p> <p>มติชน โพสต์ทูเดย์ New)108 (23 ม.ค.60)</p>	<p>นอกจากนี้ ได้ให้โรงพยาบาลที่เสี่ยงน้ำท่วม 69 แห่ง เผื่อระวังใกล้ชิด อาทิ สสจ.นครศรีธรรมราช รพ.ชะอวด รพ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช รพ.หลังสวน จ.ชุมพร รพ.สุคีริน รพ.สุโขทัย-ลก รพ.สุโขทัย รพ.ศรีสาคร รพ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เป็นต้น ให้ชนยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ไว้ที่ปลอดภัย จนกว่าสถานการณ์น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยวอร์มูมน้ำท่วมในส่วนกลาง พร้อมสนับสนุนทีมแพทย์พยาบาล ยาเวชภัณฑ์ชุดน้ำท่วม ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ หรือ MCATT จากรพ.สวนสราญรมย์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 และทีมสุขภาพฝ่ายกาย ประเมินผลกระทบรวมทั้งดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัย เน้นที่การเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง สำหรับกลุ่มแรกที่น่ากังวลที่สุด หลายคนอาจเตรียมพร้อมรับมือได้ เนื่องจากมีประสบการณ์มาก่อน ความเครียดอาจไม่มาก แนะนำให้จัดการกับปัญหาาร่วมกัน หากิจกรรมทำตามปกติ สำหรับกลุ่มที่ 2 ที่เครียดหลังจากผลกระทบของน้ำ เห็นความเสียหาย เกิดความเครียดสูง ควรตั้งสติร่วมคิดวางแผนแก้ไขปัญหาคือเป็นขั้นเป็นตอน ให้ติดตามสถานการณ์และสอบถามข้อมูลจากแหล่งข่าวสำคัญ เช่น สายด่วนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 สายด่วนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน1669 สายด่วนตำรวจทางหลวง 1193 ถ้ามีความเครียดไม่สบายใจ แนะนำการปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่สถานการณ์กลับคืนสภาวะปกติเร่งทำความสะอาดบ้าน ลดปัญหาเชื้อราสะสม พร้อมซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย ป้องกันการสะสมของยุง หนู แมลงสาบที่เป็นพาหะนำโรค ทั้งนี้ การจัดการเชื้อราในบ้านทำได้ 3 ขั้นตอนคือ 1.พื้นผิววัสดุที่พบเชื้อราให้ใช้กระดาษทิชชูแผ่นหนาและขนาดใหญ่ หรือกระดาษหนังสือพิมพ์พรมน้ำให้เปียกเล็กน้อย เช็ดพื้นผิวไปในทางเดียว แล้วทิ้งลงในถังขยะที่ปิดมิดชิด 2.ใช้กระดาษทิชชูแผ่นหนาและขนาดใหญ่ หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ชุบน้ำผสมสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ เช็ดซ้ำในจุดที่มีเชื้อราอีกครั้ง 3.ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อรา เช่น น้ำส้มสายชู 5-7 เปอร์เซ็นต์ หรือแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 60-90 เปอร์เซ็นต์ เช็ดทำความสะอาดเพื่อทำลายเชื้อในขั้นตอนสุดท้าย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ได้ให้สสจ. และโรงพยาบาลในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 183 ทีม ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทั้งทางรถและทางเรือทุกวัน มีผู้รับบริการตรวจรักษาโรคสะสม 81,000 กว่าคน ส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ปวดเมื่อยและน้ำกัดเท้า ส่งทีมแพทย์เข้าไปเยี่ยมบ้านกลุ่มเสี่ยงแล้ว 31,564 คน ส่งยาชุดน้ำท่วมไปช่วยพื้นที่น้ำท่วมรวม 281,000 ชุด และยาน้ำกัดเท้าและยาตำราหลวงเพิ่มเติมอีก 1 แสนกว่าชุด และทีมสุขภาพจิตได้ตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพจิตผู้ที่เครียดจากน้ำท่วมจำนวน 7,995 คน พบมีเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า 100 ราย ซึ่งเร่งฟื้นฟูจิตใจจนกว่าจะหายเป็นปกติ</p>
<p>มติชน(21ม.ค.60)</p> <p>มติชน (21ม.ค.60)</p>	<p>เลขาธิการ สพฉ.คนใหม่</p> <p>-เสนอสุกัญญา ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สพฉ. ทดแทนคนเก่าที่หมดวาระวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 อายุ 46 ปี ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการศูนย์ลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ รพ.กรุงเทพ</p> <p>-เสนอบทความ โดย วารุณี สิทธิรังสรรค์ ระบุว่า กรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) มีมติเลือก ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา อดีตผู้อำนวยการสำนักจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สพฉ. ที่ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการศูนย์ลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ รพ.กรุงเทพ เป็นเลขาธิการ สพฉ. ต่อจาก นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร ที่จะหมดวาระในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยคะแนน 12 ต่อ 17 เสียง สาเหตุที่มีการเปลี่ยนเลขาธิการ เกิดจากฝ่ายนโยบายต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการทำงานให้ "รวดเร็ว" และ "เป็นจริง" โดยเฉพาะนโยบาย "เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ" หรือ EMCO เพราะที่ผ่านมายังมีปัญหาร้องเรียนเรื่องรพ.เอกชนเรียกเก็บเงิน ประกอบกับเกิดปัญหาคัดค้านการสมัครเป็นเลขาธิการ สพฉ. อีกสมัยของ นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร ซึ่งนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และประธานบอร์ด กพฉ. ได้ชี้แจงในวันที่กระบวนกรสรรหาเลขาธิการ สพฉ.เสร็จสิ้น ว่าในการพิจารณากรรมการแต่ละคนไม่ได้พูดถึงความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมของนพ.อนุชา เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นตรงกันว่าไม่ขัดต่อระเบียบหรือกฎหมายการรับสมัคร เพราะ ป.ช.ยังไม่ได้รับเรื่องหรือตัดสินกรณีนี้ ดังนั้น จึงพิจารณารายชื่อตามที่กรรมการสรรหาเสนอมาทั้ง 3 คน และพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ของแต่ละคน โดยบอร์ดกพฉ. ลงคะแนนให้ ร.อ.นพ.อัจฉริยะ 12 เสียง ส่วนนพ.ไพโรจน์และนพ.อนุชาได้คนละ 2 เสียง และอีก 1 เสียงไม่ลงคะแนน</p> <p>แหล่งข่าวในแวดวงสาธารณสุขให้ความเห็นว่า ร.อ.นพ.อัจฉริยะเป็นแพทย์ทำงานด้านฉุกเฉินรุ่นใหม่ แม้จะเคยทำงานใน สพฉ. มาก่อน แต่ยังคงถูกมองว่าเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งต้องติดตามว่าการทำงานจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะจะสามารถชื้อใจบุคลากรภายในองค์กรได้หรือไม่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก (23 ม.ค.60)</p> <p>คมชัดลึก (23 ม.ค.60)</p>	<p>ยาเถื่อนฟาร์มหมู</p> <p>-เสนอข่าว เดือนพฤษภาคม 2559 วงการแพทย์สหรัฐอเมริการายงานข้อมูลพบ คนใช้มีนแบคทีเรียที่เรียดยาสายพันธุ์ใหม่ MCR-1 ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในอเมริกา เป็นยีนดื้อยาแบคทีเรียสายพันธุ์รุนแรง แม้แต่ยาปฏิชีวนะ “โคลิสติน” ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสูงที่สุดยังใช้ไม่ได้ผล หลังจากนั้น มีการส่งข้อมูลไปทั่วโลกให้เฝ้าระวัง “ยีนดื้อยาโคลิสติน” จากอวัยวะหมูสุคน โดยล่าสุด ได้รับข้อมูลว่า ผู้บริโภคหมูเสี่ยงติดยีนดื้อยาสายพันธุ์ใหม่ MCR-1 เนื่องจากฟาร์มเลี้ยงหมูทั่วประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้ยาอันตรายหลายชนิดผสมในอาหารให้หมูกิน โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะกลุ่มโคลิสตินที่เป็นสาเหตุให้เกิทยีนดื้อยาสายพันธุ์ใหม่ดังกล่าว</p> <p>ผู้สื่อข่าวได้สำรวจฟาร์มหมูใน จ.นครปฐม และ จ.สุพรรณบุรี พบว่ามีการใช้ยาหลายชนิดผสมในอาหารสำหรับเลี้ยงหมูจริง โดยเป็นการทำตามคำแนะนำของร้านขายยาสัตว์ และหากหมูป่วยเป็นโรคทั่วไปเช่น หายใจติดขัด ไอจาม หรือเป็นไข้จะลองฉีดยาที่มีอยู่ หากไม่หายจะไปปรึกษาร้านขายยา บอกอาการอย่างละเอียดเพื่อซื้อยามาฉีดหรือผสมในอาหาร ทั้งนี้ ได้ต้นนำถุงขยะที่ใส่ขวดยาทิ้งของฟาร์มหมูที่นครปฐมให้ผู้เชี่ยวชาญจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายละเอียด</p> <p>ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จุฬาฯ ให้ข้อมูลว่า จากการพิจารณาฉลากและเอกสารกำกับบนขวดยาในถุงขยะ พบยาปฏิชีวนะหรือยาต้านแบคทีเรียทั้งหมด 11 รายการ จำนวน 65 ขวด เป็นขวดยาลำหรับใช้ในคน 14 ขวด แบ่งเป็น Penicillin G Sodium 7 ขวด และ Ceftriaxone 7 ขวด มีทั้งยาที่มีทะเบียน และยาไม่มีทะเบียน มีข้อความระบุข้างขวดว่าห้ามซื้อขาย เป็นยาของโครงการสัตว์แพทย์ ฝึกหัดมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่งในภาคเหนือ ที่น่าเป็นห่วงคือ พบขวดยามีส่วนผสมของ Colistin กับ Amoxycilin 5 ขวด ในจำนวนนี้ 2 ขวด เป็นยาเถื่อน ซึ่งตัวยานี้ Colistin วงการแพทย์ทั่วโลกกำลังกลัวว่าจะกลายเป็นตัวปัญหาทำให้เชื้อดื้อยาแพร่กระจายอย่างรุนแรง โดยช่วงปี 2558 มีวิจัยจากจีนพบการดื้อยา Colistin ในฟาร์มหมูชนิดข้ามสายพันธุ์ได้ หรือ MCR-1 gene เป็นครั้งแรกของโลก และพบว่ามี การส่งสายพันธุ์กรรมหรือเชื้อดื้อยาข้ามจากสัตว์มาคน และจากคนไปสัตว์รวมทั้งสัตว์เลี้ยงด้วย การพบขวดยา Colistin ไม่มีทะเบียนในฟาร์มหมูที่นครปฐม แสดงว่ามีการลักลอบใช้ยา Colistin เถื่อนในฟาร์มหมูของไทย ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีคนไทยเสียชีวิตจากการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาไม่ต่ำกว่าปีละ 2-3 หมื่นคน ถ้ามีการแพร่เชื้อดื้อยา Colistin จากฟาร์มหมู อาจเป็นสาเหตุให้ผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นในอนาคตได้</p> <p>-เสนอรายงานพิเศษ 'ฟาร์มหมู' ภัยเสี่ยง 'ยีนดื้อยาสายพันธุ์ใหม่' ดร.พลายแก้ว ไชยเบญจวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร กล่าวว่า การใช้ยาโคลิสตินผสมในอาหารหมูหรืออาหารสัตว์ หรือใช้แพร่หลายในฟาร์มหมู เป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ของตัวการแพร่ระบาดเชื้อดื้อยา ควรมีการห้ามใช้ยาปฏิชีวนะผสมในอาหารสัตว์ทุกประเภท อนุญาตให้ใช้ยาโคลิสตินเมื่อจำเป็นจริงเท่านั้น เพราะนี่คือหนทางเดียวที่จะลดอุบัติการณ์และการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาสายพันธุ์ใหม่ลงได้</p> <p>ขณะนี้ฟาร์มหมูทั่วโลกถูกจับตามองว่าอาจเป็นแหล่งแพร่ยีนดื้อยาสายพันธุ์ใหม่ หลังจากนักวิทยาศาสตร์จากจีนยอมเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ถึงการค้นพบ ยีนดื้อยาในคนและฟาร์มปศุสัตว์ ยาโคลิสติน ถือเป็น “ยาหวงห้าม” ของอเมริกาและกลุ่มประเทศยุโรป เนื่องจากเป็นยาต้านสุดท้ายในการรักษาเชื้อดื้อยาชนิดรุนแรง</p> <p>ด้านกลุ่มเครือข่ายต่อต้านการใช้ยาปฏิชีวนะไม่ถูกต้อง” เชื่อว่า การใช้ยาปฏิชีวนะผิดวิธีในฟาร์มปศุสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของตัวการแพร่ระบาดเชื้อดื้อยาในประเทศไทย และเรียกร้องให้ทุกโรงพยาบาลตรวจสอบเจาะลึกและเปิดเผยข้อเท็จจริง “สาเหตุผู้ป่วยเสียชีวิต” จากเชื้อดื้อยา ว่าเป็นยาสินใด มีจำนวนไม่น้อยเพียงไร เป็นคนกลุ่มอาชีพใด ฯลฯ เพราะที่ผ่านมาหากคนใช้ดื้อยาแล้วรักษาไม่หาย เมื่อเสียชีวิตแพทย์มักแจ้งญาติสั้นๆ ง่ายๆ ว่า “ติดเชื้อในกระแสเลือด”</p>
<p>มติชน โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ,M2F กรมประชาสัมพันธ์ (23 ม.ค.60)</p>	<p>พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2559</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภกร อธิบดี กรม สบส. กล่าวว่า พ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 21 ธ.ค. 59 เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย ภัยของสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน ซึ่งนอกจากจะกำหนดให้ต้องแสดงชื่อรายการผู้ประกอบวิชาชีพ ค่ารักษา ค่าบริการการแพทย์ และค่าบริการอื่นแล้ว ต้องแสดงค่ายา เวชภัณฑ์ ห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกินอัตราที่แสดง และเพิ่มหลักเกณฑ์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องรักษาฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย โรคที่ต้องเฝ้าระวัง โรคระบาด</p> <p>-ทพ.อุดม ประดิษฐ์สุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้ยังได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ปรับปรุงเงื่อนไขการอนุญาตโฆษณาสถานพยาบาลให้รัดกุมขึ้น โดยกำหนดโฆษณาทุกชนิดในกทม.ต้องขออนุญาตจากกรม สบส. และภูมิภาคขออนุญาตที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเพิ่มโทษโฆษณาโอ้อวดให้หนักขึ้นจากเดิมมีแค่โทษปรับอย่างเดียว เป็นจำคุก 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาทจนกว่าจะระงับโฆษณา กรณีที่ลักลอบโฆษณา โฆษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาทจนกว่าจะระงับโฆษณาเป็นต้น</p> <p>สำหรับบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน ได้เพิ่มโทษหนักกว่าเดิม เช่น ลักลอบเปิดสถานพยาบาล โฆษจำคุกจากไม่เกิน 3 ปี เพิ่มเป็น 5 ปี หรือปรับเพิ่มจากไม่เกิน 6 หมื่นบาท เป็น 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีเก็บค่ารักษา-เวชภัณฑ์เกินกว่าที่แสดงไว้ จากเดิมปรับอย่างเดียวไม่เกิน 2 หมื่นบาท เป็นจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และครอบคลุมโทษถึงผู้ทำผิดที่เป็นนิติบุคคลด้วย</p>
<p>มติชน(21ม.ค.60)</p> <p>เดลินิวส์ (23 ม.ค.60)</p>	<p>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว คำนธ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า มีการจัดลานเบียร์ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาศาลายา จ.นครปฐม และสาขา จ.พิษณุโลก ช่วงงานวันเด็กที่ผ่านมา จึงสนธิกำลัง สสจ.นครปฐม สรรพสามิตจังหวัด ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบและแจ้งความดำเนินคดี ซึ่งเข้าข่ายการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยผู้จัดงานขอสูติและนำสต็อกเกอร์สีดามาปิดทับโลโก้เบียร์แล้ว แต่ยังมีกรกระทำที่เป็นการโฆษณา โดยมีการแสดงดนตรี มีสาวเชียร์เบียร์ ซึ่งภาคประชาชนคงต้องร้องเรียนให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตรวจสอบหลักทรัพย์ของทั้ง 2 บริษัท</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สรรพสามิต บุคลากรด่านอาศรมพาณิชย์เลขที่ 190 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี พบลักลอบผลิตเบียร์เถื่อน จึงจับกุมตัว นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ภัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ แนวหน้า (23 ม.ค.60)</p>	<p>คุมค่ารักษาขรก.</p> <p>-เสนอข่าว นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้หยุดเรื่องการจ้างบริษัทประกันเข้ามาบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการทั้งระบบออกไปก่อน เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ และบุคลากรทางการแพทย์ไม่เห็นด้วย ซึ่งระหว่างนี้ ต้องใช้วิธีปกติไปก่อน และให้ทางกรมบัญชีกลางออกมาตรการเพื่อควบคุมให้มีประสิทธิภาพ</p>
<p>คมชัดลึก คอลัมน์เปิด ของส่องไทย (23 ม.ค.60)</p>	<p>ร้องเรียน 30 บาท</p> <p>-เสนอจดหมายจาก คุณกมลวรรณ ว่า ต้องการร้องเรียนเรื่องการให้บริการของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในโครงการ 30 บาท โดยครอบครัวไปใช้บริการเป็นประจำที่คลินิกร่วมของโรงพยาบาลและอยู่ใกล้บ้าน พ่อเป็นมะเร็งและกระดูกคอ ส่วนแม่เป็นโรคความดันและโรคเบาหวาน ต้องตรวจสุขภาพและรับยาทุก ๆ เดือน ในช่วงหลังที่ไปรักษาจะได้รับยาไม่ครบ โดยทางคลินิกจะนัดให้มารับยาเป็นช่วง ๆ อ้างว่ายาไม่พอ หากต้องการได้ยาครบให้ติดต่อไปยังโรงพยาบาลต้นสังกัดโดยตรง เคยร้องเรียนไปที่ สายด่วน 1330 ก็ไม่มีความคืบหน้าใด ๆ</p> <p>ด้าน สปสช. ชี้แจงว่า กรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ และมีการร้องเรียนมาที่สายด่วน สปสช.1330 เจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลจากผู้ป่วย วันและเวลา สถานพยาบาลที่เข้ารับบริการ และปัญหาที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นจะประสานเรื่องร้องเรียนต่อไปกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน โดยเบื้องต้นจะแจ้งไปยังสถานพยาบาลให้ทราบถึงเรื่องร้องเรียน และสอบถามว่ามีกรณีเกิดขึ้นตามที่มีการร้องเรียนหรือไม่ หากยังไม่ได้ความชัดเจนจะเชิญตัวแทนสถานพยาบาลมาพบเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงอีกครั้ง</p> <p>สำหรับกรณีนี้ จากข้อมูลไม่ทราบวันและเวลาที่ผู้ป่วยเข้ารับบริการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่คนที่ให้ข้อมูลผู้ป่วย รวมทั้งชื่อสถานพยาบาล เบื้องต้นจะติดต่อผู้ป่วยเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้สอบถามไปยังสถานพยาบาลต้นสังกัดต่อไป</p>
<p>เว็บไซต์ Sanook.com (22 ม.ค. 60)</p>	<p>ร้องเรียนคลินิกศัลยกรรมย่านลาดพร้าว</p> <p>-เสนอข่าว นายภุชงค์ ร้องเรียนกับทีมข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ ว่า ได้รับผลกระทบจากการศัลยกรรม จากคลินิกหูก ย่านลาดพร้าว คิดค่ารักษาแพงราวแสนกว่าบาท มีแพทย์เบอร์ตัน ๆ ของวงการศัลยกรรมไทยเป็นผู้ทำการรักษา ตอนผ่าตัดได้รับความเจ็บปวดอย่างมากเพราะยาชาไม่ออกฤทธิ์ หลังผ่าตัดเสร็จ รพ.ละเลยไม่ติดตามสอบถามความคืบหน้า หลังจากนั้นพบหลายปัญหา อาทิ หนักได้ตาเบะออก ทำให้ปิดตาได้ไม่สนิท เมื่อสอบถามแพทย์ บอกเป็นเรื่องปกติ ต้องใช้เวลา 4-6 เดือนเพื่อให้เข้าที่ อาการไม่ดีขึ้น ขณะนี้มีอาการแสบตา จอม่านตาบวม อาจจอภาพตา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เสื่อม ซึ่งภายหลังจากที่นายภุรีณัฐออกมาร้องเรียนผ่านสื่อ ได้รับแจ้งจากลูกค้าของคลินิกอีกรายหลายว่ามีปัญหาเช่นกัน บางรายปากเบี้ยว จมูกเบี้ยว หน้อกเน่า จึงคิดว่าจะรวบรวมผู้ที่ได้รับความเสียหายเพื่อมาฟ้องร้องร่วมกัน</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ สุขภาพพระราช (22 ม.ค. 60)</p>	<p>ปัญหาพร.รักษาแดคน -เสนอข่าว ผศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา กรรมการแพทยสมาคม กล่าวถึงการออกวิ่งของคุณ บอดีแอสลม ว่า เข้าได้กับทฤษฎี “Butterfly effect” หรือ “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” เนื่องจากทำให้สังคมได้รู้ความจริงอีกมุมของวงการสาธารณสุขไทย ว่าโรงพยาบาลรัฐจำนวนมากล้วนทำงานภายใต้ความขาดแคลนอย่างมาก ซึ่งหากรัฐไม่เริ่มแก้ปัญหาดังแต่ตอนนี้ ปัญหาการทำงานอย่างไรคุณภาพชีวิตและความสุขของบุคลากร ปัญหาการเรียนฟ้องร้อง คงไม่มีวันจบสิ้น ถึงเวลาที่ “คสช.” ต้องคืนความสุขให้กับบุคลากรสาธารณสุขของประเทศ อย่าปล่อยให้พร.ต้องอยู่โดยการพึ่งพิง หลวงปู่ หลวงพ่อ ผ่าป่า กลืน หรือสองเท้าของดารา โปรดแก้ปัญหที่ต้นเหตุ ตามนโยบาย version 4.0</p>
<p>มติชน (22 ม.ค. 60)</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ ฮอต โซเชียล มีเดีย (22 ม.ค. 60)</p>	<p>ปัญหาไม่ให้ทางรถฉุกเฉิน -เสนอบทความ กรณีที่ผู้ขับซึ่รถไม่ “หลีกทาง” ให้รถพยาบาลฉุกเฉินที่อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่บนท้องถนน โดย นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. อธิบายว่า “รถฉุกเฉิน” คือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ผู้ขับที่มีสิทธิที่จะไม่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ แต่ต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณี ปัญหาที่พบคือ ยังมีผู้ขับที่ส่วนหนึ่งที่ไม่เข้าใจแนวทางระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และไม่ตระหนักถึงความจำเป็นในการกู้ชีพผู้เจ็บป่วย ซึ่งต้องอาศัยทุกภาคส่วน ทั้งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจเข้มงวดกับการบังคับใช้กฎหมาย และสังคมช่วยกันรณรงค์</p> <p>-เสนอข่าว กรณีกรณีที่พักบู๊คแฟนเพจ “ชมรมคนกู้ภัยจังหวัดเชียงใหม่” เผยแพร่คลิปรถกระบะขับปาดหน้า-ตำรถฉุกเฉินโรงพยาบาล ขณะกำลังปั๊มหัวใจผู้ป่วย ล่าสุด นพ.วัชร สนิธิชัย ผู้อำนวยการ รพ. ช้างงา เมื่อได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือ รถพยาบาลจึงต้องออกไปรับผู้ป่วยอย่างเร่งด่วน เข้าไป 1 นาที โอกาสรอดลดลง 3 % จึงขอวิงวอนประชาชนเปิดทางเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย ส่วนกรณีที่เกิดขึ้น รพ.ไม่ขอเอาความ เนื่องจากการช่วยเหลือผู้คนต้องไม่คิดสร้างศัตรู ที่น่าสนใจ นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า แม้พยายามรณรงค์ให้ประชาชนหลีกทางให้รถพยาบาลฉุกเฉิน แต่สถิติการนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติจากจุดเกิดเหตุไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ยังเป็นไปอย่างล่าช้า โดยผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตต้องเสียชีวิต ก่อนถึงโรงพยาบาลมากกว่า 20 %</p>
<p>ไทยรัฐออนไลน์ (23 ม.ค.60)</p>	<p>แชร์ช่วยพยาบาล รพ.เขาคิชฌกูฏ -เสนอข่าว สังคมออนไลน์ได้แชร์ข้อความขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือพยาบาล รพ.เขาคิชฌกูฏ หลังสมาชิกเฟซบุ๊กชื่อ Sirilak Srichanthomaree ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด บันทึกภาพนาทีเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งชนรถฉุกเฉิน ส่งผลให้ส.ส.จิรัชญา จานุสรณ์ อายุ 42 ปี พยาบาลวิชาชีพ รพ.เขาคิชฌกูฏ ได้รับบาดเจ็บ และปัจจุบันยังต้องพักรักษาตัว โดยขอให้ช่วยกระจายข่าวและบริจาคเงินช่วยเหลือ รวมทั้งได้เผยแพร่ภาพเอกสารจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องขอความอนุเคราะห์จาก นพ.สจ. ผอ.รพท./รพท. ในเขตสุขภาพที่ 1-12 ให้ช่วยเหลือข้าราชการที่ประสบอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ จนทำให้กระดูกสันหลังหักและบาดเจ็บที่ไขสันหลังเบื้องต้นได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดที่รพ.เลิดสิน กรุงเทพฯ</p> <p>ซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ออกไป มีผู้คนเข้ามาแสดงความความคิดเห็น รู้สึกเห็นใจและแชร์ต่อไปจำนวนมาก สำหรับผู้ที่ต้องการช่วยเหลือ สามารถโอนเงินบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี ชื่อบัญชี เงินบริจาคสำหรับน.ส.จิรัชญา จานุสรณ์ หมายเลขบัญชี 204-0-469567</p>
<p>ข่าวช่อง 3 (23 ม.ค.60)</p>	<p>เตือนภัยแมวชวน 3 วันแผลเน่ารุนแรง -เสนอข่าว สังคมออนไลน์แชร์เตือนภัยพ้อถูกแมวชวน 3 วัน มีบาดแผลเน่าลูกกลม อาจต้องตัดขาทั้ง ล่าสุดลูกสะใภ้ผู้โพสต์ยืนยันเป็นพ้อสามี ขณะนี้พักรักษาตัวที่รพ.วชิรภูเก็ต แพทย์ระบุเป็นโรคที่พบไม่บ่อย เนื่องจากบาดแผลสกปรก ติดเชื้อได้ผิวหนังรุนแรง รอประเมินอาการ</p>
<p>สื่อสังคมออนไลน์ (23 ม.ค.60)</p>	<p>แชร์คลิปใช้ไข่เฝ้ารักษาแผลพุพอง -ขณะนี้ มีการแชร์คลิปวิดีโอ แสดงการรักษาแผลน้ำร้อนลวก โดยใช้ไข่ผสมน้ำมัน พอกบริเวณที่โดนน้ำร้อนลวกภายใน 5 นาที แผลจะไม่พุพอง อยากให้เป็นวิทยาทานกับคนที่โดนไฟไหม้ด้วย</p>
<p>ไทยโพสต์(21ม.ค.60)</p>	<p>เทศกาลตรุษจีนอาหารปลอดภัย -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.दनัย ถิวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง ThaiPBS (23 ม.ค. 60)	ด้วย นสพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์, ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ ออย. และนายสุนทร ฉายวัฒน์ วิชาการผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมมรณงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนกในเทศกาลตรุษจีน เน้นประชาชนเลือกบริโภคสัตว์ปีก โดยยึดหลัก "เลือก หลีก ล้าง" ที่ตลาดนัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
M2F คอลัมน์ IN BRIEF (23 ม.ค. 60)	โรคฉี่หนู -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1-13 ม.ค. ทั่วประเทศมีผู้ป่วยโรคฉี่หนู 28 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่วนภาคใต้มีผู้ป่วยแล้ว 10 ราย คาดว่ามีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้
เดลินิวส์ (22 ม.ค. 60)	เตือนจุดรูปเผากระดาษอันตราย -เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการจุดธูปและเผากระดาษเงินกระดาษทองช่วงเทศกาลตรุษจีน ในบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเทหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น ห้องแอร์ ห้องที่ไม่มีประตูหน้าต่าง เนื่องจากควันจะมีสารมลพิษต่างๆ และสารก่อมะเร็ง รวมไปถึงสารโลหะหนัก 4 ชนิด ได้แก่ โครเมียม นิกเกิล ตะกั่ว และแมงกานีส ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยจะขึ้นอยู่กับปริมาณและระยะเวลาที่ได้รับสารนั้น โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ทั้งเด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว และใช้ภูษขนาดสั้นเพื่อให้เกิดควันระย้าขึ้น การเผากระดาษเงินกระดาษทอง ควรเผาที่ละน้อย ๆ และเผาในภาชนะที่มีฝาปิด เมื่อเสร็จพิธีควรใช้น้ำหรือทรายดับไฟทันที และภายหลังการสัมผัสควันธูปและกระดาษเงินกระดาษทอง ควรล้างมือ ล้างหน้า ล้างตาให้บ่อยขึ้น
เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น (22 ม.ค. 60)	แนะใช้สื่อโซเชียลอย่างมีสติ -เสนอข่าว นพ.ชิโนรส ลีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปัจจุบันโซเชียลมีเดีย เข้ามามีบทบาทมาก การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียไม่ได้มีมาตรฐานจริยธรรมกำกับเหมือนสื่อหลัก การเผยแพร่สิ่งต่าง ๆ จึงขาดการกลั่นกรอง ขาดการตรวจสอบข้อเท็จจริง กลายเป็นข่าวลือ ข่าวลวง สร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในสังคม มีการรับโพสต์ รีบแชร์ เนื่องจากกลัวตกข่าวตกเทรนด์โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เช่น การส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์หรือภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งเป็นการซ้ำเติมครอบครัวและญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิต ก่อให้เกิดบาดแผลทางจิตใจขึ้นได้ ดังนั้นคนรับข่าวสารจึงต้องมีสติให้มาก คิดไตร่ตรอง สืบค้นหาข้อเท็จจริงก่อนที่จะโพสต์หรือแชร์ และเลือกรับแต่สิ่งที่ดีจากต้นแบบที่ดี
กรมประชาสัมพันธ์ ไทยรัฐ (21ม.ค.60) ข่าวสด,สำนักข่าวไทย (23 ม.ค. 60)	โรคของคนวัยทำงาน -เสนอข่าว นพ.ธีรพล โดฬพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนโรคจากการทำงานที่พบได้บ่อย อาทิ โรคปวดหลัง โรคของเส้นเอ็นที่มีมือ โรคนิ้วล็อก โรคผื่นและภูมิแพ้ แนะนำหลีกเลี่ยงดกกล้ามเนื้อ พักสายตา ที่สำคัญควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างอนอดึก
มติชน (22 ม.ค. 60)	ไก่ตายยกเล้า 30 ตัว -เสนอข่าว ผู้ใหญ่บ้าน ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งว่าไก่พื้นเมืองในเล้าที่เลี้ยงไว้ 40 ตัว บางตัวเริ่มคอตกลงและล้มตาย 30 กว่าตัวแล้ว ได้ส่งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ประจำอำเภอทุ่งใหญ่เข้าไปตรวจสอบแล้ว ขอให้เกษตรกรดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด หากพบว่าเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำอำเภอเพื่อเข้ามาดูแลรักษาต่อไป ด้าน นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผอ.สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนกรณีที่มีไก่หรือสัตว์ตายผิดปกติ ว่า หรือนำมารับประทาน โดยเฉพาะช่วงนี้ภาคใต้มีปัญหาน้ำท่วม อย่าทิ้งซากสัตว์ลงน้ำ แต่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เข้าไปตรวจสอบการตายที่ชัดเจน และแนะนำเรื่องการทำลายซากสัตว์ตายอย่างถูกวิธี
กรมประชาสัมพันธ์ (21ม.ค.60)	โรคเรื้อน -เสนอข่าว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ร่วมกับสสจ.ปัตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมรณรงค์ "สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ประจำปี 2560" ระหว่างวันที่ 16-22 มกราคม 2560 ภายใต้แนวคิด "สื่อสารรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ รักษาก่อนพิการ นำสู่การไร้ติตราที่ยั่งยืน ปี 2560"

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด (22 ม.ค. 60)	<p>อากาศหนาวเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว สภ.เมืองโยธธา รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ ที่บ้านเลขที่ 156 ม.4 บ้านหนองแฝก ต.คาคทอง ตรวจสอบพบศพ นายโกศล โคตรสมบัติ อายุ 33 ปี ไม่สวมเสื้อ นุ่งกางเกงขาสั้น นอนคว่ำหน้าเสียชีวิต ตามร่างไม่พบร่องรอยถูกทำร้าย สอบสวนทราบว่าผู้ตายเป็นคนติดเหล้า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายอยู่บ้านเพียงลำพังและดื่มเหล้าขาวจนเมาไม่ได้สติ ก่อนนอนไม่สวมเสื้อประกอบกับอากาศหนาว ทำให้เสียชีวิต</p>
ประชาชาติธุรกิจ (23 ม.ค. 60)	<p>สวทช.ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาเศรษฐกิจ</p> <p>-เสนอข่าว หลังจากมีการปรับให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจ เพื่อให้เข้ามาช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช.สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของประเทศ โดยมีตัวอย่างความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้และทำงานร่วมกันในภาคเอกชน อีกทั้ง สวทช.ยังทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในการวิจัยเครื่องช่วยฟัง จากที่ต้องซื้อจากต่างประเทศราคา 13,000 บาท สามารถผลิตได้ในราคา 6,000 บาท ซึ่งได้นำขึ้นบัญชีนวัตกรรมเพื่อให้ภาครัฐ เช่น สปสช.ซื้อและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้พิการทางการได้ยินต่อไป</p>
ข่าวสด (23 ม.ค. 60)	<p>กทม.แจกถุงยาง 6 ล้านชิ้น 'วันวาเลนไทน์'</p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่า กทม. เปิดเผยว่า ในวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ.นี้ กทม.ได้เตรียมกิจกรรม "วันวาเลนไทน์ รักเป็น ...รักปลอดภัย" ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยจะรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง และได้ขออนุมัติจัดซื้อถุงยางอนามัยจำนวน 6 ล้านบาท เตรียมถุงยางอนามัย 6 ล้านชิ้น เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กระจายในศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัด กทม. เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์</p>
สยามรัฐ (23 ม.ค. 60)	<p>โรคมะเร็งท่อน้ำดี-พยาธิใบไม้ตับ</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.ณรงค์ ชันดีแก้ว หัวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันตรวจพบผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทย มากกว่า 14,000 รายต่อปี เนื่องจากการรับประทานปลาเกล็ดสีขาวแบบสุก ๆ ดิบ ๆ หรืออาหารพื้นบ้านซึ่งต้องเน้นหนักในการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รับประทานอาหารที่สุก สะอาด เพื่อช่วยลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในงานวันเกษตรกรแห่งชาติ 20-29 ม.ค. ภายในอุทยานเกษตรและเทคโนโลยี มข. จึงได้จัดพื้นที่แสดงกิจกรรม "เทศกาลปลาแซ่บหลาย ปลอดภัยอีหลีเด้อ" เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยจะมีการจัดประกวดส้มตำปลอดภัยครั้งแรกของภาคอีสานภายในงานด้วย เนื่องจากเป็นอาหารอีสานที่นิยมรับประทานกันทั่วประเทศ</p>
มติชน คอลัมน์ ทันโลก วิทยาการ (22 ม.ค. 60)	<p>หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์</p> <p>-เสนอบทความ มูลนิธิรามธิบดีในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เริ่มต้นโครงการหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์ ชื่อ เรเนซอง (Renaissance Robot) ซึ่งมีความสามารถในการกำหนดเป้าหมายในการผ่าตัด ทำให้ศัลยแพทย์สามารถใส่สกรูเข้าไปในกระดูกสันหลัง ช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทและไขสันหลังสูงถึง 99% อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมนี้มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานสูงถึง 40 ล้านบาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์เฉพาะที่ใช้สั่งการควบคุมการผ่าตัดสมองมีราคาสูง ทำให้ปัจจุบันเรนซองถูกจำกัดศักยภาพการทำงานในด้านกระดูกสันหลังเท่านั้นหากเรนซองถูกวิจัยและพัฒนาจนสามารถผลิตได้เองภายในประเทศ จะทำให้การใช้งานหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดแพร่หลายและมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้ง่ายยิ่งขึ้น</p>

